

TÊN VĂN PHÒNG EDD  
P.O. BOX  
THÀNH PHỐ, CA, MÃ BƯU  
CHÍNH

**Số điện thoại của EDD:**

Tiếng Anh: 1-800-300-5616  
Tiếng Tây Ban Nha: 1-800-326-8937  
Tiếng Quảng Đông: 1-800-547-3506  
Tiếng Quan thoại: 1-866-303-0706  
Tiếng Việt: 1-800-547-2058  
TTY: (Không phải âm nói) 1-800-815-9387

Tên và địa chỉ của người đứng đơn

Ngày gửi thư:

Số an sinh xã hội:

Tên của người đứng đơn  
Địa chỉ gửi thư của người đứng đơn  
Thành phố, tiểu bang, Mã bưu chính  
của người đứng đơn

## THÔNG BÁO NGÀY PHÒNG VẤN ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬN QUYỀN LỢI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Hậu quả việc yêu cầu dời ngày hẹn phỏng vấn qua điện thoại là quý vị sẽ nhận một ngày phỏng vấn trễ hơn, tùy thuộc lúc nào sẽ có ngày trống. Lý do vì sao quý vị không thể nhận cuộc phỏng vấn qua điện thoại ban đầu cũng có thể ảnh hưởng đến tính đủ tiêu chuẩn được trả tiền quyền lợi của quý vị. Quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp không thể được thanh toán cho đến khi quý vị hoàn thành cuộc phỏng vấn qua điện thoại, quý vị được xác định đủ tiêu chuẩn và chúng tôi nhận được sự chứng nhận quyền lợi tiếp tục của quý vị.

Nếu quý vị không thể nhận cuộc phỏng vấn qua điện thoại và không yêu cầu EDD dời ngày hẹn phỏng vấn qua điện thoại và/hoặc không cung cấp một số điện thoại khác, chúng tôi sẽ lấy quyết định dựa trên những thông tin có sẵn.

**Kết quả là quyền lợi có thể sẽ bị từ chối. Ngoài ra, nếu EDD xác định là quý vị đã được trả tiền quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp quý vị không đủ tiêu chuẩn để hưởng do quý vị đã khai man hoặc đã giấu thông tin, quý vị sẽ phải trả lại cho EDD số tiền bằng số tiền quyền lợi quý vị đã nhận.**

Để liên hệ EDD nhằm xin dời ngày hẹn phỏng vấn qua điện thoại, quý vị cũng có thể truy cập UI Online<sup>SM</sup> tại [www.edd.ca.gov/UI\\_Online](http://www.edd.ca.gov/UI_Online) hoặc liên hệ với EDD theo số điện thoại miễn phí ghi bên trên.

### Quý vị có quyền:

- Yêu cầu có thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Vui lòng ghi nhận rằng nếu quý vị xin dời ngày hẹn phỏng vấn qua điện thoại, quý vị có thể sẽ được trả tiền quyền lợi chậm trễ hơn.
- Đưa ra những người làm chứng cần thiết trong quá trình phỏng vấn và cung cấp những phụ mục cho người phỏng vấn.
- Có người đại diện cho quý vị trong quá trình phỏng vấn, người này do quý vị trả tiền thuê.

Theo quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ liên hệ với chủ hãng sở nếu cần thiết để kiểm chứng hoặc thu thập những dữ liệu có liên quan.

**QUAN TRỌNG:** Để nhanh chóng tiến hành cuộc phỏng vấn, vui lòng đọc các chỉ dẫn phỏng vấn ở mặt sau đơn này và hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi thông tin phù hợp cho cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

## CHỈ DẪN PHỎNG VẤN

Trong cuộc phỏng vấn, quý vị có thể sẽ được hỏi một số những câu hỏi sau:

**GHI CHÚ:** Các câu hỏi sẽ tùy thuộc vào lý do vì sao quý vị đã được hẹn phỏng vấn qua điện thoại.

ĐƠN MẪU